

"ศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย"

จตุรรมสินค้าการศึกษารายใหญ่อยานานเมือง

ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัดระหว่าง กรุงเทพมหานคร นครปฐม และ สมุทรสาคร ถ้าต้องการหาแหล่งสินค้าทางการศึกษาครบวงจรแล้วละก็ หลาย ๆ ท่านต้องนึกถึง "ร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย"

เพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมสินค้ามากมาย เช่น เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือส่งเสริมการอ่าน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาด ตลอดจนเครื่องหมายราชการ เป็นต้น

คุณอรปภา สุตพานิช ผู้จัดการร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย เล่าให้ฟังว่า ร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อยเริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าเมื่อปลายปี 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร บนพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 33 คน ภายในร้านจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าจำนวน 4 ชั้นแบ่งเป็น

- ชั้นที่ 1 จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน สินค้าเบ็ดเตล็ด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านแว่นสายตา
- ชั้นที่ 2 จำหน่ายแบบเรียน แบบพิมพ์ ศูนย์หนังสือ แผ่นภาพ
- ชั้นที่ 3 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบ/เครื่องหมายลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาด เครื่องหมายราชการ สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี
- ชั้นที่ 4 จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน สินค้าที่ลูกค้าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเขียนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นสินค้าประเภทสารเคมีจะขายดีมาก นอกจากนี้ทางร้านมีทีม Mapping ที่เข้าถึงโรงเรียนทำให้หนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

นโยบายการบริหารงานจะเน้นในเรื่องการบริการ และความหลากหลายของสินค้าเป็นหลัก โดยหัวใจของการทำงานคือ "สินค้าต้องไม่ขาดและมีรองรับลูกค้าเสมอ"

มีระบบการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน

พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานได้ทุกแผนกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแคชเชียร์
ทุกคนต้องทำแทนกันได้หมดไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้จัดการร้าน

"ร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อยได้เข้าร่วมโครงการสินค้าพระราชรัฐ และมีร้านแว่นสายตาราคาประหยัดไว้บริการลูกค้าอีกด้วย
รับรองได้ว่ามาที่ร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อยท่านจะได้สินค้าครบวงจร มีลานจอดรถอำนวยความสะดวก
นอกจากนี้บริเวณข้างเคียงยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นายแอ๊ดและร้านข้าวมันไก่ที่มีลูกค้าอุดหนุนเป็นจำนวนมาก
ใครที่มาที่ร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อยต้องแวะไปรับประทานที่ร้านนี้เป็นประจำ"ผู้จัดการร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการบริการของร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย แห่งนี้กันบ้าง

คุณพลอยพรรณ คำสอน ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้าเด็ก บริษัท VPC

"วันนี้มาเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน เพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ ตามต่างจังหวัด โดยดิฉันและเพื่อนๆ ร่วมกันตั้งกลุ่ม
"จุดประกายฝันปันยิ้ม" และจะนำของที่ได้เหล่านี้ไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทำมาได้ประมาณ 5 ปีแล้ว และที่มาเลือกซื้อของที่นี่
เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและราคาไม่แพง นอกจากนี้ดิฉันยังได้นำสินค้าจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นเสื้อกล้ามเด็กยี่ห้อ "ZEBRA"
มาฝากขายที่ร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อยด้วย เนื่องจากเป็นร้านที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับสินค้าของบริษัท"

สำหรับการเดินทางมาร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อยนั้นค่อนข้างสะดวก มีจุดสังเกตคืออยู่ตรงข้ามวัดศรีสำราญและโรงเรียนวัดศรีสำราญ
รถประจำทางที่ผ่านมีหลายสาย เช่น 80 81 84 123 ปอ.157 ปอ.539 และปอ.183 เป็นต้น สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ โทร. 0 24207095-8 โทรสาร 0
2420 7479 ทางร้านศึกษาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ

